
BORGARRÁÐ 7. mars 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um afhverju 
ekki var hægt að halda sundlaug Hrafnistu við - R18110254

Af hverju var ekki hægt að halda húsnæði sundlaugarinnar við Hrafnistu við, hafa eðlilegt og 
reglulegt viðhald í stað þess að láta það skemmast með þeim hætti sem raun ber vitni? Hefur 
Reykjavíkurborg sem ábyrgðaraðili lært eitthvað af þessum mistökum? 


